

Số: /BC-BDT

Cao Bằng, ngày 08 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021

Thực hiện Kế hoạch 2775/KH-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tự kiểm tra thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021.

Ban Dân tộc báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền và công tác tự kiểm tra năm 2021 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Khái quát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Tổ chức bộ máy: cơ cấu tổ chức, ban lãnh đạo, các phòng, ban

Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao biên chế là 22 biên chế và 04 người làm hợp đồng lao động. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc gồm có:

- 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban.

- 03 phòng chuyên môn gồm các phòng sau: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp; Thanh tra – Tuyên truyền; Văn phòng – Chính sách.

Tổ chức chi bộ Đảng: Chi bộ Ban Dân tộc trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng có 21 đảng viên.

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

1. Các văn bản đã ban hành trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền.

Ban Dân tộc là đơn vị trực thuộc Ủy Ban nhân dân tỉnh, với chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác dân tộc việc xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tập chung vào văn bản của ngành. Đối với văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận chỉ thực hiện theo văn bản hướng dẫn của tỉnh và một số đơn vị chuyên ngành về công tác dân vận

2. Kết quả công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận: số cuộc tuyên truyền, quán triệt, học tập; số lượt người tham gia; nội dung tuyên truyền; hình thức tuyên truyền.

- Số cuộc tuyên truyền: 01 cuộc.

- Số lượng người tham dự 25/25 người chiếm 100% số công chức, người lao động cơ quan tham dự.

- Nội dung tuyên truyền, quán triệt: Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về việc ban hành “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; Kết luận số 114- KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Kế hoạch số 332-KH/TU ngày 06/5/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

3. Việc phân công nhiệm vụ theo dõi công tác dân vận chính quyền.

Ban Dân tộc đã giao cho 01 đồng chí Phó Trưởng ban và đồng chí Chánh Văn phòng phụ trách công tác dân vận chính quyền trực tiếp tham mưu, tổng hợp báo cáo cho Lãnh đạo Ban về công tác dân vận chính quyền.

4. Việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chi bộ Ban Dân tộc xây dựng kế hoạch số 102 -KH/CB ngày 10 tháng 9 năm 2021 của chi bộ Ban Dân tộc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh hạnh phúc; tổ chức hội nghị quán triệt số người tham gia 25 người; thành phần tham gia đảng viên, công chức, người lao động; Thời gian học tập ngày 14/9/2021 (01 ngày); Số đảng viên, công chức, người lao động đã xây dựng bản cam kết 25/25 người. Đạt 100%. Thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị với thực hiện các chương trình công tác của Tỉnh ủy và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, chi bộ, của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua học tập, cán bộ, đảng viên nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh hạnh phúc.

5. Việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ

Ban Dân tộc Ban hành: Quyết định số 38/QĐ-BDT ngày 24 tháng 5 năm 2021 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện quy chế quy chế dân chủ cơ sở; Quyết định số 911/QĐ-BDT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ban Dân tộc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Ban Dân tộc đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ do đồng chí Trưởng Ban Dân tộc làm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, các thành viên là lãnh đạo Ban, các trưởng phòng và Bí thư đoàn thanh niên; thành lập Ban thanh tra nhân dân, các thành viên của Ban Thanh tra nhân dân bố trí ở các phòng chức năng của ban. Ban thanh tra nhân dân hoạt động kiêm nhiệm. Theo dõi, tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan đơn vị. Ban thanh tra luôn bám sát nhiệm vụ kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện QCDC ở cơ sở báo cáo kết quả thực hiện cho lãnh đạo Ban; tham mưu cho cấp ủy về ban hành các chủ trương, chương trình, kế hoạch để quán triệt, triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham mưu cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ:

1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Tổ chức xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác năm của Ban và kế hoạch thực hiện chi tiết của từng chính sách làm căn cứ thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành công tác chỉ đạo của Ban và của từng phòng ban chuyên môn.

Ban Dân tộc đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng, làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và thực hiện xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì tham mưu UBND tỉnh và trực tiếp ban hành trên 82 các báo cáo, Quyết định, kế hoạch văn bản hướng dẫn chỉ đạo thuộc lĩnh vực ngành quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo qui định; Thực hiện góp ý xây dựng trên 109 văn bản dự thảo văn bản về xây dựng các dự thảo văn bản QPPL do các cơ quan liên quan thực hiện.

1.2. Kết quả thực hiện các chính sách dân tộc

- Quyết định 2086/QĐ-TTg: Hiện nay Ban đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu xây lắp tiến hành khắc phục một số tồn tại các công trình tại huyện Bảo Lạc, đồng thời phối hợp với các Sở, Ban, ngành có thẩm quyền tiến hành nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao đưa vào sử dụng với khối lượng xây lắp đã hoàn thành 100%, thực hiện giải ngân 4.220,668/6.997,456 triệu đồng đạt 60,32% KH.

- Quyết định 45/QĐ-TTg: Bưu điện tỉnh cấp phát được 342.526 tờ báo, tạp chí đến các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn tỉnh,

- Quyết định 12/2018/QĐ-TTg:

+ Cấp tỉnh: Thực hiện cấp báo cho người có uy tín đến tháng 10 năm 2021 được 352.101 tờ báo (báo Cao Bằng, báo dân tộc thiểu số và phát triển), kinh phí thực hiện 1.084,06 triệu đồng, đạt 79,9% KH; tổ chức 04 lớp tập huấn cho người có uy tín tại 02 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm với 141 đại biểu tham dự;

+ Cấp huyện: Tổ chức thăm ốm 65 trường hợp; thăm viếng 22 trường hợp với kinh phí hỗ trợ 63 triệu đồng; tổ chức 17 hội nghị cung cấp thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước cho 1.106 người có uy tín với kinh phí là 424,161 triệu đồng.

- Quyết định 498/2015/QĐ-TTg: Tổ chức 3 hội nghị tập huấn tuyên truyền tại huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm với 106 đại biểu tham dự; tiếp tục chỉ đạo các huyện thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống đồng thời lồng ghép duy trì, nhân rộng và nâng cao hiệu quả mô hình tư vấn về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các trường phổ thông trung học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú. trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện giải ngân 118/196 triệu đồng đạt 60,20%.

- Công tác thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền phổ biến pháp luật: tổ chức 02 cuộc thanh tra thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 tại Huyện Bảo Lạc, Hòa An; thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác pháp chế, các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng năm 2021;

2. Thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”

- Việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản triển khai công tác dân vận năm 2021. Ban Dân tộc không xây dựng văn bản thể chế hóa về công tác dân vận.

- Đánh giá các chế độ, chính sách mà cơ quan, đơn vị đã triển khai liên quan đến quyền và lợi ích của Nhân dân:

+ Trong quá trình thực hiện các chính sách có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ máy làm công tác dân tộc và các sở, ngành liên quan thường xuyên bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

+ Các chương trình, dự án chính sách dân tộc đang được đầu tư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã góp phần quan trọng vào phát triển bền vững của tỉnh,

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước;

+ Vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc được quan tâm, chú trọng và phát huy, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

3. Cải cách hành chính

Thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch số 44/KH-BDT ngày 19/01/2021. Xem xét, đánh giá, theo dõi; thực hiện nghiêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của Ban đúng quy định; đăng tải đầy đủ TTHC trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc và kết nối đến cơ sở dữ liệu quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức thực hiện TTHC; Đề nghị TTHC công nhận người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín từ mức độ 2 lên mức độ 4. Qua rà soát và theo dõi việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thực hiện TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công và trên phần mềm điện tử VNPT – iGate trong năm 2021, Ban không tiếp nhận thủ tục hồ sơ nào.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính, duy trì thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông; thực hiện trao đổi văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành với cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các văn bản đi đã thực hiện quy trình xử lý điện tử và có chữ ký số. Ban Dân tộc đã đăng tải 19 tin hoạt động và 223 văn bản của Trung ương, của tỉnh, của cơ quan lên Trang thông tin điện tử của Ban; Tiếp nhận văn bản đến và đi cụ thể: Văn bản đến 4314/4312 văn bản điện tử, song song văn bản giấy và điện tử 2; văn bản đi 916/916 văn bản điện tử (Số liệu tính đến ngày 31/10/2021). 100% công chức thường xuyên sử dụng hòm thư điện tử công vụ trong việc thực hiện công tác chuyên môn; Hệ thống phòng họp trực tuyến đáp ứng về trang thiết bị, điều kiện ánh sáng, đường truyền, đảm bảo phục vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Đảm bảo khai thác có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Ban trong công tác chỉ đạo điều hành, báo cáo kịp thời, chính xác cho cấp ủy chính quyền địa phương

4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2021 Ban Dân tộc không nhận được đơn phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức, người dân về công tác dân tộc.

5. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân: Tôn trọng và

tận tụy phục vụ Nhân dân. Khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ công chức luôn ý thức rõ về chức trách, nhiệm vụ:

+ Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công; tâm huyết, tận tụy, gương mẫu làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

+ Không gây khó khăn, phiền hà, vôi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

+ Trong giao tiếp với người dân công chức tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và giải thích cặn kẽ những thắc mắc của người dân.

+ Công chức cơ quan không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống. Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không có biểu hiện cơ hội, sống ích kỷ, ganh ghét, đố kỵ;

- Kết quả kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý những trường hợp cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân: Trong năm công chức Ban Dân tộc luôn chấp hành tốt các quy định, không có ai vi phạm bị xử lý kỷ luật.

7. Công tác phòng, chống dịch COVID-19

- Công tác tuyên truyền: Thực hiện tuyên truyền và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh công tác phòng chống dịch tới toàn thể công chức cơ quan.

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo: Lãnh đạo Ban Dân tộc đã chỉ đạo sát sao cho các phòng chuyên môn, công chức, người lao động cơ quan về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại cơ quan, chỉ đạo nắm tình hình dịch bệnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo về phòng chống dịch covid – 19 cụ thể như sau: Công văn số 141/BDT-VPCS ngày 12 tháng 3 năm 2020 về việc phòng chống dịch covid-19; công văn số 97/BDT-VPCS ngày 18 tháng 2 năm 2020 về việc báo cáo cập nhật tình hình chống dịch covid – 19; công văn số 155/BDT-VPCS ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc hướng dẫn sử dụng khai báo y tế trên ứng dụng di động tham gia phòng chống dịch covid-19; công văn số 195/BDT-VPCS ngày 09 tháng 4 năm 2020 về việc hỗ trợ, tổ chức phụ khử trung covid-19; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid – 19 (QĐ số 694/QĐ-BDT ngày 17/9/2021); Quyết định thành lập Tổ an toàn phòng, chống Covid – 19 (QĐ số 695/QĐ-BDT ngày

17/9/2021); Xây dựng phương án, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid – 19 tại cơ quan.

- Đã tổ chức tiêm phòng COVID-19 mũi 2 cho công chức, người lao động được 24/25 người.

8. Kết quả lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện công tác dân vận đối với các phòng chuyên môn.

Ban Dân tộc đã ban hành kế hoạch số 856/KH-BDT ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ban Dân tộc Kiểm tra thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021. Nội dung kiểm tra: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, kết quả thực hiện phong trào thi đua; kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị; việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản triển khai công tác dân vận; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công khai minh bạch thủ tục hành chính, công tác giám sát cán bộ, công chức; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức; công tác phòng chống dịch COVID – 19.

Qua kiểm tra các phòng chuyên môn của Ban Dân tộc đã chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế của cơ quan, chủ động tham mưu, giải quyết các công việc kịp thời.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đạt được:

- Việc tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, được Cấp ủy đảng và chính quyền, các cấp quan tâm. Do đó, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng nâng lên, ý thức trách nhiệm đối với việc phục vụ nhân dân và vận động nhân dân tham gia xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực.

- Việc thực hiện nghiêm túc công tác “dân vận khéo” trong cơ quan, được cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan nhiệt tình thực hiện; tạo được lòng tin trong nhân dân và chính quyền các cấp. Nhân dân tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên; Một số công chức và người lao động chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận trong tình hình mới hiện nay.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và toàn thể nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia phong trào thi đua yêu nước đạt kết quả tốt nhất.

2. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".

3. Đổi mới phương thức lãnh đạo và sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa.

4. Thực hiện phối hợp gắn các chương trình, mục tiêu, các phong trào thi đua yêu nước đã và đang thực hiện với phong trào thi đua "Dân vận khéo", đặc biệt là "Dân vận khéo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, CTMTQG xây dựng nông thôn mới".

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh nhằm đưa chính sách của Đảng vào cuộc sống.

6. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải xây dựng Chương trình, kế hoạch cho bản thân để thực hiện tốt có hiệu quả về công tác "Dân vận khéo"; tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kết hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 của Ban Dân tộc./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Hà Văn Vui